

# สำเนา

## ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง รายชื่อนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุ  
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการ  
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) โดยสนับสนุนเงินทุนอุดหนุน  
การศึกษาให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
และกำหนดเงื่อนไขในการขอใช้ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติงานขอใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งนักเรียนทุน  
โครงการดังกล่าว ได้แสดงความประสงค์ขอปฏิบัติงานขอใช้ทุนที่กรมอนามัย และกรมอนามัยได้แจ้งให้นักเรียนทุน  
โครงการฯ สมัครเข้ารับการศึกษา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้มีประกาศกรมอนามัย  
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ช่องทางเข้ารับการศึกษา วิธีการคัดเลือก และรายชื่อ  
นักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ผู้มีสิทธิคัดเลือก  
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการ  
พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑๐๑	นางสาวภัชราภรณ์ ไชยสาร

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนด  
ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการศึกษา หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการศึกษาใดมีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามหนังสือแจ้งรับสมัครคัดเลือกถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  
ตามประกาศกรมอนามัย ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานขอใช้ทุนตามเงื่อนไขสัญญาทุนอุดหนุนการศึกษา  
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) กำหนดไว้

๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด  
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและ  
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๓.๔ ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาถูกต้อง

*บรรจบ คำแพรว*

(นายบรรจบ คำแพรว)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมอนามัย

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕